
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลนครเชียงใหม่  คร้ังที่  5/๒๕๕๖ 

วันที่ 9  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา 09.3๐ – 12.30 น. 
ณ ห้องประชุมอาคารดับเพลิง ชั้น 4 สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม ่

**************** 
รายชื่อผู้มาประชุม 

ลําดับ       ชื่อ - สกุล             ตําแหน่ง  
๑     นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี   รองประธานกรรมการบริหารกองทุนฯคนที่ 1  
๒    นายพิศุทธ์   พิศุทธกุล สมาชิกสภาเทศบาล           กรรมการ  
๓ นายพจนา   ศรีศิลปนันท์ สมาชิกสภาเทศบาล                 กรรมการ 
๔ นายทรัพย์   สิมะวงศ์ สสอ.เมืองเชียงใหมํ            กรรมการ 
5 นางสุพินดา   สุทธิสันต์ชาญชัย หน.หนํวยบริการปฐมภูมิ รพ.ช๎างเผือก (แทน)        กรรมการ                       
6     นายสวง   จงศิริ         หน.หนํวยบริการปฐมภูมิ รพ.เซ็นทรัลเชียงใหมํ         กรรมการ 

เมมโมเรียล (แทน) 
7 นางนิดา   ปินตาดง        หน.หนํวยบริการปฐมภูมิ รพ.รวมแพทย์ (แทน)        กรรมการ  
8   นางสิริบูรณ์   ยาวิชัย        หนํวยบริการปฐมภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ         กรรมการ  
9   นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา ผ๎ูแทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ          กรรมการ 
10 น.ส.สุรภี   อินทสังข์ อาสาสมัครสาธารณสุขฯ           กรรมการ  
11 นายสุเวช   สุภาษิต ผู๎แทนชุมชนแขวงกาวิละ           กรรมการ  
12 นายยงยุทธ   จันทกูล ผ๎ูแทนชุมชนแขวงนครพิงค์            กรรมการ13
 นางฟองแก๎ว   ตื้อยศ  อาสาสมัครสาธารณสุขฯ                 กรรมการ 
14 นายดนัย   สารพฤกษ์          ผอ.สํวนสํงเสริมสาธารณสุขฯ              กรรมการและเลขานุการ  
 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
ลําดับ     ชื่อ - สกุล          ตําแหน่ง  

๑     นายทัศนัย   บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหมํ              ติดราชการ  
2 นายธัชพล   อภิรติมัย รองปลัดเทศบาล                              ติดราชการ  
๓ นางณภัสสร  จําปาเทศ หน.หนํวยบริการปฐมภูมิ ร.พ.สยามราษฎร์ (แทน)       ติดภารกิจ  
๔ นางลัดดาวัลย์ เกษมพิทักษ์พงศ์ หน.หนํวยปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย                 ติดราชการ 
๕ นายภานุพงศ์ บูรณศิลป์ ผู๎แทนชุมชนแขวงศรีวิชัย          ติดภารกิจ  
6 นายเป็ง   สมนา ผ๎ูแทนชุมชนแขวงเม็งราย            ติดภารกิจ  
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ลําดับ     ชื่อ - สกุล          ตําแหน่ง  

๑     นายรุํง  ศรีโพธ์ิ รองปลัดเทศบาล 
2 นางเยาวเรศ บุญถม  ผอ.สํวนบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม        คณะทํางาน 
3 นางแพรแก๎ว คูอาริยกุล  หัวหน๎ากลํุมงานป้องกันและควบคุมโรค       คณะทํางาน  
4 นางมาลัย ภูํทองคํา  หัวหน๎ากลํุมงานสํงเสริมสุขภาพ        คณะทํางาน  
5 นางปิยะพันธ์ุ นันตา  หน.งานป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด        คณะทํางาน  
6 นางนิ่มอนงค์  นาควัชระ หัวหน๎างานสร๎างเสริมสุขภาพ        คณะทํางาน  
7 นายฉัตรพงศ์ ชื่นสุวรรณกุล หัวหน๎ากลํุมงานทันตสาธารณสุข        คณะทํางาน 
8 นางศรัณยา วรรณวงศ์ หัวหน๎างานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข      คณะทํางาน  
9 น.ส.ชฎาภรณ์ เต็มสี  หัวหน๎างานธุรการ          คณะทํางาน  
10 นายพลากร  ภาคภูมิ  หัวหน๎างานสุขาภิบาลส่ิงแวดล๎อม         คณะทํางาน  
11 นายรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก  หัวหน๎างานคุ๎มครองผ๎ูบริโภค        คณะทํางาน  
12 นายพิศาล  พันธุเสนีย์ นักวิชาการสํงเสริมสุขภาพ 6 ว.        คณะทํางาน  
13 นางณัฐจิต  เพิ่มพูนวิวัฒน์ หัวหน๎าฝ่ายบริหารงานทั่วไป        คณะทํางาน  
14 น.ส.รสสุคนธ์ ใจปัญญา   ลูกจ๎างปฏิบัติงานกองทุนฯ         คณะทํางาน 
15 นายธีรวัฒน์  กันทิยะมูล ทีมเคล่ือนที่เร็วแขวงเม็งราย  
16 นางจันทร์สมุทร  ปะสุนะ ตัวแทนชุมชนป่าแพํง – วังสิงห์คํา  
17 นางรัษฎาภรณ์  บริจินดา ประธานชุมชนเชียงม่ัน  
18 นายศตวรรษ  เสาเรือน           ประธานชุมชนชํางฆ๎อง     
19 นางอําพรรณ์  อภัย  ตัวแทนชุมชนการเคหะหนองหอย 

เร่ิมการประชุม เวลา 10.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑                เร่ืองท่ีประธานแจง๎ให๎ท่ีประชุมทราบ  
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม กลําวเปิดการประชุมและเริ่มวาระการประชุมที่ ๑ กลําวถึงเรื่องปัญหา  
ประธาน โรคไข๎เลือดออกเกิดการระบาดมากในเดือนสิงหาคม 2556 ได๎รับข๎อมูล
อยํางเป็นทางการพบวําเดือนสิงหาคมพบผ๎ูป่วยทั่วประเทศไทยพบผ๎ูเสียชีวิตจากโรคไข๎เลือดออกแล๎วจํานวน 80 
คน และพบผู๎เสียชีวิตอยํางไมํเป็นทางการ คือเมื่อเข๎ารับการรักษาตัวด๎วยโรคไข๎เลือดออกแตํตอนเสียชีวิตหมอ
วินิจฉัยโรควําเสียชีวิตด๎วยโรคประจําตัว เชํน หอบหืด เบาหวาน ความดัน โลหิตเป็นพิษ วิธีการป้องกัน
ไข๎เลือดออกควรทาโลชั่นป้องกันยุงลาย และไมํควรทานยาลดไข๎ที่มีแอสไพรินเพราะจะทําให๎เลือดตกใน 
เสียชีวิตได๎  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๙ กรกฎาคม นาย

ณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ๒๕๕๖    
ประธาน                            
นายดนัย  สารพฤกษ์             ขอให๎พิจารณาในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2556  
กรรมการและเลขานุการ 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม  
ประธาน                           
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
  

ระเบียบวาระที่ ๓               เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  สรุปผลการดําเนินงานด้านการเงินของกองทุนฯ ประจําไตรมาส          
ประธาน                               ท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน) 2556  
นายดนัย  สารพฤกษ์             สรุปผลการดาํเนินโครงการท่ีไดรั๎บอนมัุตงิบประมาณจากกองทุนฯ 
กรรมการและเลขานุการ ประจําไตรมาสที่ 2 ยอดยกมาเป็นเงิน 6,407,385.86  บาท รายรับ รับจาก
รายได๎อ่ืนๆ(เบิกเงินเกินสํงคืนโครงการ) เป็นเงิน 2,000 บาท รวมรายรับ 6,409,385.86 บาท รายจํายประเภทที่ 3 
คําใช๎จํายจากการสร๎างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท๎องถิ่น เป็นเงิน 1,571,205.00 บาท รายจํายประเภทที่ 4 
คําใช๎จํายจากการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 92,777.42  บาท รวมรายจําย 1,663,982.42 
บาท รายได๎สูงกวําคําใช๎จําย เป็นเงิน 4,745,403.44 บาท คงเหลือยกไปเป็นเงิน 4,745,403.44 บาท 
มติที่ประชุม                   รับทราบ   
 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม 3.2 สรุปผลการดําเนินงานการเงินและสรุปบัญชีรายรับรายจ่าย  
ประธาน                           ประจําเดือน มีนาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2556 ของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ 
นายดนัย  สารพฤกษ์             การรายงานผลการดําเนินงานด๎านการเงิน รายรับ – รายจํายประจําวัน 
กรรมการและเลขานุการ ของเดือน มีนาคม – มิถุนายน  พ.ศ. 2556 รายละเอียดอยูํในเอกสารตามท่ี
คณะกรรมการได๎รับ ในเดือนมีนาคม – มิถุนายน ยอดยกมา 6,407,385.86  รายรับเป็นเงิน 2,000 บาท รายจําย
ประเภทท่ี 3 เป็นเงิน 1,571,205.00 บาท รายจํายประเภทที่ ๔ เป็นเงิน  92,777.42 รวมยอดคงเหลือ 4,745,403.44 
บาท 
มติที่ประชุม                   รับทราบ   
 
นายดนัย  สารพฤกษ์             3.3 การติดตามผลการดําเนินงานกองทุนฯโดยคณะกรรมการกรรมการ
และเลขานุการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานสุขภาพท้องถิ่นจากศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 สิงหาคม 255๖  เวลา 09.00- 11.๐0 น. ณ ห้องประชุม
อาคาร ๕ ชั้น 1 (ตึกใหม่) สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 
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นางสุรีรัตน์  ตรีมรรคา  ทางศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเป็นการทํางานของ
ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ   องค์กรภาคประชาชนที่ติดตามเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพและทํางาน
รํวมกัน ระหวํางสํานักงาน สปสช. สํานักงานหลักประกันสุขภาพในระดับเขต ระดับชาติ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหํงชาติได๎มีการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ต๎องมีผู๎แทนของศูนย์
ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนด๎วยในทุกกองทุนฯ และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครเชียงใหมํ ข๎าพเจ๎าได๎รับมอบหมายจากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหมํ
ให๎เป็นตัวแทนในตําแหนํงคณะกรรมการกองทุนฯ และในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ทางศูนย์ประสานงานฯ
ต๎องการติดตามบทบาทหน๎าที่การดําเนินงานของข๎าพเจ๎าในกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหมํ 
และได๎ทําหนังสือแจ๎งมายังกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหมํแล๎ว ซ่ึงในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 
ทางกองทุนฯสามารถจัดประชุมคณะกรรมการได๎ตามปกติ โดยคณะกรรมการสามารถดําเนินกิจกรรมให๎มีสํวน
รํวมของทางประชาชนและคณะกรรมการ อยากดูวํากองทุนฯทําให๎เกิดการมีสํวนรํวมมากน๎อยเพียงใด เจ๎าหน๎าที่
เข๎ามาติดตามการดําเนินงานประมาณ 2 ชั่วโมง  
นายดนัย  สารพฤกษ์             ทางศูนย์ประสานงานหลักประกนัสุขภาพภาคประชาชนเป็นหนํวยงาน
กรรมการและเลขานุการ ภายนอกที่มีความสําคัญเป็นอยํางยิ่งบทบาทของคณะกรรมการบริหารได๎
ชํวยพิจารณากล่ันกรองโครงการตํางๆรํวมกันและการตรวจติดตามโครงการวันที่ 20 สิงหาคม 2556 เรียนเชิญ
คณะกรรมการทุกทํานรํวมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯโดยพร๎อมเพรียงกัน 
มติที่ประชุม                   รับทราบ   
นายสวง  จงศิริ โครงการทีมอาสาสมัครเคล่ือนที่เร็วโรคไข๎เลือดออก สอบถามเกี่ยวกับ หน.

หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล (แทน)  งบประมาณที่ขอสนับสนุนเพียงพอหรือไมํ เพราะเฉล่ียตอนนี้
โรงพยาบาลมีคนไข๎ประมาณ 40 ทั้งคําน้ํามันรถและคําดําเนินการ และเห็นขอ งบประมาณเพิ่มเติมมาอีก 2 เดือน 
แตํจํานวนคนไข๎ในปัจจุบันมีจํานวนเยอะมาก ให๎ทางคณะทํางานทีมชํวยตรวจสอบการเบิกจํายเงินด๎วย 
  เรื่องท่ี ๒ เรื่องการตรวจสุขภาพประชาชนเพื่อคัดกรองโรคในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ เคยให๎สัญญา
กับคณะกรรมการถึงผลการตรวจประเมินวํามีความเส่ียงเป็นอยํางไรบ๎าง เพราะขณะนี้ได๎มีการเบิกจํายเงิน
เรียบร๎อยแล๎ว ดังนั้นขอรายงานผลการตรวจประเมินถ๎าเป็นแบบหยาบก็เป็นรายตําบล ถ๎าละเอียดมากขึ้นก็เป็น
แบบรายชุมชน ขอฝากเรื่องนี้กับทางคณะกรรมการ ขอให๎กําหนดระยะเวลารายงานผลการดําเนินโครงการตรวจ
คัดกรองความเส่ียงของโรค หากได๎ภายในส้ินเดือนกันยายนจะเป็นพระคุณอยํางสูง 
นายดนัย  สารพฤกษ์             เร่ืองแรกจะให๎กลับไปแกไ๎ขแล๎วให๎นาํเสนอเข๎าประชุมวนัท่ี 20 กันยายน
กรรมการและเลขานุการ 2556 เรื่องท่ีสอง ท่ีเคยสัญญาไว๎เกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพ ถ๎าพบผู๎มี
ความเส่ียงจากผลการตรวจสุขภาพจะสํงผลให๎หนํวยบริการในพื้นที่ทราบ สํวนเรื่องไข๎เลือดออกอยูํในวาระ
พิจารณา  ขอเรียนเชิญทํานประธานในวาระที่ 4  
 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อพิจารณา 4.1  คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒ ิ   
ประธาน                           คนที่ ๒ แทนนายธัชพล อภิรติมัย เนื่องจาก ได้รับมอบหมายให้ดูแลสํานัก
การศึกษา 
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นายยงยุทธ  จันทกุล ขอเสนอนางเยาวเรศ  บุญถม ผ๎ูอํานวยการสํานักการสาธารณสุข ผู้แทน
ชุมชนแขวงนครพิงค์ และส่ิงแวดล๎อม 
นายดนัย  สารพฤกษ์             มีคณะกรรมการทํานใดต๎องการเสนอช่ืออีกหรือไมํ  
กรรมการและเลขานุการ  
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ถ๎าไมํมีคณะกรรมการทํานใดเสนอชื่อขอมติที่ประชุม   
ประธาน      
นายดนัย  สารพฤกษ์             เห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง 
กรรมการและเลขานุการ   
 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม 4.2 พิจารณาอนุมัติสนับสนุนโครงการใหม่ จํานวน ๗ โครงการ 
ประธาน      เป็นเงิน 446,755 บาท 
นายดนัย  สารพฤกษ์    โครงการที่ 1 ประเภทที่ 2 จํานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 50,000 กรรมการและ
เลขานุการ     บาท ได้แก่ โครงการอบรมสมุนไพรและผักพื้นบ้านและจัดแสดงสวนสาธิตสมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน (งานแพทย์แผนไทย รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่) งบประมาณ 50,000 บาท โครงการนี้ได๎
นําไปปรับแก๎ไขเรียบร๎อยแล๎ว 
นายสวง จงศิริ ขอสอบถามข๎อมูลเพิ่มเติม 2 เรื่อง เรื่องแรกโครงการนี้ได๎นําเข๎าการ  หน.

หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล (แทน)   ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯครั้งที่ 4/2556 
คณะกรรมการได๎ให๎ข๎อเสนอแนะและผู๎นําเสนอโครงการก็ได๎ไปปรับแก๎ไขและนําเสนอใหมํ จึงขอชื่นชมการมี
ประสิทธิภาพของคณะทํางานครั้งนี้ เรื่องท่ีสองโครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นลักษณะถาวรหรือชั่วคราว ถ๎า
ถาวรมีการดูแลบํารุงรักษาอยํางไร มีการใสํปุ๋ยหรือไมํ ได๎ดูเนื้อหาของโครงการนี้ไมํได๎เบิกงบประมาณสํวนนี้ 
ควรจะมีการใสํปุ๋ยและดูแลรักษา และราคาต๎นไม๎บางชนิดราคาคํอนข๎างแพง ตัวอยําง ผักชีฝรั่งจํานวน 10 ต๎นๆ
ละ 15 บาท  ราคา 150 บาท และคําวิทยากรมีราคาสูงเกินไป 
นางสุรีรัตน์  ตรีมรรคา  ขออนุญาตเพิ่มเติมข๎อมูล โครงการปลูกพืชสมุนไพรเป็นการปลูกแบบ
ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ    สาธิตโครงการลักษณะนี้เทศบาลฯคงดําเนินการอยูํแล๎ว และที่คุณสวง 
จงศิริ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ย คิดวําเทศบาลฯก็มีอยูํเชํนกัน ที่เห็นด๎วยกับคุณสวง จงศิริ และขอเสนอให๎
ปรับลดโครงการนี้ลง 10,000 บาท ให๎เหลือ 40,000 โดยปรับลดในสํวนของราคาเมล็ดพันธ์ุพืชและคําวิทยากร
อบรมการปลูกพืชสมุนไพร 
นายดนัย  สารพฤกษ์ ทางคณะกรรมการขอให๎ทางผ๎ูขอสนับสนุนงบประมาณปรับลด กรรมการ
และเลขานุการ   งบประมาณโครงการนี้ลง 10,000 บาท เหลือ 40,000 บาท ถ๎าไมํมี
คณะกรรมการทํานใดเสนอความคิดให๎ขออนุญาตทํานประธานขอมติที่ประชุม 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม    
ประธาน      
นายดนัย  สารพฤกษ์             เห็นชอบ 8 เสียง ไม่เห็นชอบ 2 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
กรรมการและเลขานุการ   

 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม    ประเภทที่ 3 จํานวน ๖ โครงการ เป็นเงิน 396,755 บาท 
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ประธาน       โครงการทีมอาสาสมัครเคลื่อนที่เร็วโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่  งบประมาณ 187,505  บาท 

นายดนัย  สารพฤกษ์             โครงการนี้เคยได๎รับการสนับสนุนจากกองทุนฯแล๎วเป็นเงิน 200,000 
กรรมการและเลขานุการ   บาท ในเดือนสิงหาคมท่ีผํานมาพบวํามีผู๎เป็นโรคไข๎เลือดออกอีกจํานวน
มากทางทีมงานม๎าเร็ว จึงของบประมาณเพิ่มเติมเข๎ามาอีก 187,505 บาท โดยมีผ๎ูขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
มานําเสนอข๎อมูลโครงการนี้เพิ่มเติม 
นายธีรวัฒน์  กันทิยะมูล ทีมเคล่ือนที่เร็วมีสมาชิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ รวมทั้ง 4 แขวง 
ทีมเคลื่อนที่เร็วแขวงกาวิละ แขวงละ 5 คน รวมจํานวน 20 คน  สมาชิกกลํุมได๎รวมกลํุมกันชํวยดูแล
ปัญหาโรคไข๎เลือดออก ซ่ึงสภาวการณ์ในปัจจุบันพบผู๎ป่วยที่เป็นโรคนี้จํานวนมาก กิจกรรมของทีมม๎าเร็ว
ประกอบด๎วย อาสาสมัครสํารวจแหลํงเพาะพันธ์ุยุงลายในบ๎านผู๎ป่วยทันทีท่ีได๎รับแจ๎งจากเทศบาลนครเชียงใหมํ 
ดําเนินการฉีดพํนสารเคมียุงลายท่ีโตเต็มวัยแบบชนิดกระป๋องสไปรย์ สํารวจและทําลายแหลํงเพาะพันธ์ุยุงลาย
ในบ๎านผู๎ป่วยภายในและสถานที่ใกล๎เคียงบ๎านผู๎ป่วย 100 เมตร คว่ําภาชนะที่ใสํน้ําแชํทิ้งไว๎ และยังมีกิจกรรมแจก
เอกสารแผํนพับให๎ความรู๎เกี่ยวกับโรคไข๎เลือดออก มีการแจกทรายท่ีมีฟอส พร๎อมท้ังอธิบายวิธีการใช๎งานอยําง
ถูกวิธี ซ่ึงในการสํารวจจะมีดัชนีชี้วัด วัดคําดัชนีชี้วัด HI เป็นดัชนีชี้วัดการระบาด ต๎องมีคําต่ํากวําหรือเทํากับ 10 
อยูํในเกณฑ์ท่ีปลอดภัย และคําดัชนีชี้วัด CI คําดัชนีชี้วัดภาชนะที่มีน้ําที่พบลูกน้ําต๎องมีคําเทํากับ 0(ศูนย์) เทํานั้น
ถึงจะไมํมีการระบาดของโรค เริ่มดําเนินการตั้งแตํ 14 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2556 
นางสุรีรัตน์  ตรีมรรคา  อยากสอบถามทํานประธานเรื่องโรคไข๎เลือดออกเป็นงานที่เกี่ยวกับ ผู้แทน

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ   การป้องกันควบคุมโรค ซ่ึงโรคไข๎เลือดออกควรจะเป็นหน๎าที่ของเทศบาลฯ ที่
ต๎องดําเนินการอยูํแล๎วใชํหรือไมํ  สํวนวัตถุประสงค์ของกองทุนฯคือสํงเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซ่ึงนําจะ
เน๎นในเรื่องของการสํงเสริมป้องกัน และบางโครงการมีงบประมาณให๎อสม.ดําเนินการอาจจะซํ้าซ๎อนกับ
โครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณของกองทุนฯ หรือไมํ 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม    สอบถามเกี่ยวกับงานป้องกันควบคุมโรคไมํสามารถดําเนินการได๎ ประธาน
  คลอบคลุมและทั่วถึง  โดยทีมอาสาสมัครม๎าเร็วได๎รับการอบรมจาก
สาธารณสุขจังหวัด ซ่ึงทางสาธารณสุขจังหวัดไมํมีงบประมาณในการดําเนินโครงการที่พบการระบาดมากขึ้น
เป็นจํานวนมาก แตํทางจังหวัดทราบวําเรามีกองทุนฯจึงแนะนําให๎ทางทีมม๎าเร็วของบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนฯเพราะเป็นการดําเนินกิจกรรมในเรื่องป้องกันและควบคุมโรค 
นายดนัย  สารพฤกษ์             ขอเพิ่มเติมแนวทางจากสํานักงานตรวจเงินแผํนดิน ข๎อ 1.จะอนุมัติ
กรรมการและเลขานุการ   โครงการให๎ดูวําเป็นภารกิจป้องกันควบคุมโรค  2.ซํ้าซ๎อนกับงบประมาณ
เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลหรือไมํ  3.เป็นการเสริมหรือตํอยอดกิจกรรมของม๎าเร็วที่เป็นทีม
อาสาสมัคร  4.เป็นการสํงเสริมป้องกันโรคหรือไมํ โครงการนี้เป็นการป้องกันโรคไมํให๎แพรํกระจาย  ซ่ึง
สํานักงานตรวจเงินแผํนดินใช๎เป็นแนวทางในการอนุมัติโครงการได๎ 
 
 
นางสุรีรัตน์  ตรีมรรคา  ที่ทํานประธานตอบเป็นลักษณะงานของเทศบาลไมํคลอบคลุมไมํ 
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ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ   สามารถ ดูแลได๎ทั้งหมด แตํทํานผอ.บอกได๎วํามีแนวทางรองรับสามารถ
เบิกจํายได๎ คิดวําไมํนํามีปัญหา ขอเพิ่มเติมในสํวนของคําวัสดุอุปกรณ์ คําไวนิลซ่ึงพบในเขตเทศบาลจํานวนมาก 
เห็นควรให๎ปรับลดงบประมาณลดลง โดยให๎เน๎นที่คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน และเห็นวําในปีงบประมาณ 
2557 ทางคณะกรรมการกองทุนฯควรหารือแนวทางหรือทิศทางการดําเนินงานกองทุนฯให๎ไปในทิศทางท่ี
เหมาะสมเพราะไมํทราบวําในปีงบประมาณ 2557 ทางกองทุนฯต๎องสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกัน
ควบคุมโรคอีกมากน๎อยเพียงใด 
นายรุ่ง  ศรีโพธิ์  โครงการนี้เป็นโครงการตํอเนื่อง ประสิทธิภาพของทีมอาสาสมัคร 
รองปลัดเทศบาลฯ เคล่ือนที่เร็วสามารถดําเนินกิจกรรมได๎รวดเร็วกวํา อสม.ที่ดําเนินการอยูํ 
เดิม อสม.ของเทศบาลได๎เข๎าไปลงพื้นที่แตํไมํมีประสิทธิภาพเพราะชาวบ๎านไมํให๎ความรํวมมือ จึงหาวิธีการ
ดําเนินงานใหมํโดยสาธารณสุขจังหวัดมีคําแนะนําให๎ออกประกาศป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและ
ให๎ชาวบ๎านตระหนักถึงปัญหาโรคไข๎เลือดออกมากขึ้น ซ่ึงป้ายประชาสัมพันธ์โรคไข๎เลือดออกของเทศบาลนคร
เชียงใหมํมีรูปทํานนายกฯอยูํทุกป้ายแตํเนื่องจากทํานนายกหมดวาระ จึงต๎องเก็บป้ายประชาสัมพันธ์ทั้งหมดทํา
ให๎ไมํมีป้ายรณรงค์เกี่ยวกับโรคไข๎เลือดออกเลย จึงอยากขอความเห็นใจเรื่องป้ายประชาสัมพันธ์ซ่ึงสามารถสร๎าง
ความตระหนักในการดูแลและป้องกันโรคไข๎เลือดออกได๎ สํวนในปีงบประมาณ 2557 จะมีการเน๎นกิจกรรมขอ
งอสม.ให๎เข๎มข๎นมากขึ้นเพื่อให๎สามารถคลอบคลุมกับปัญหาโรคไข๎เลือดออก ตํอไป 
นายสวง  จงศิริ ขอเสนอเพิ่มงบประมาณให๎กับโครงการนี้  ขอขยายระยะเวลาเริ่มต๎น หน.

หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล (แทน)   ตั้งแตํวันที่ 10 สิงหาคม 2556 เพราะตอนนี้คนไข๎โรค
ไข๎เลือดออกมีเป็นจํานวนมาก 
นายทรัพย์  สิมะวงศ์ จากสถานการณ์โรคไข๎เลือดออกที่ผํานมา กระบวนการควบคุมโรค สสอ.
เมืองเชียงใหม่ เห็นด๎วยกับทางเทศบาลที่มีทีมม๎าเร็วเพราะในขณะนี้มีการระบาดที่รุนแรง
มาก และมองเห็นวําถ๎าในทุกปีตํอไปกองทุนฯจะต๎องอนุมัติโครงการเกี่ยวกับทีมม๎าเร็ว ก็ไมํเห็นด๎วย ควรที่จะมี
การให๎บรรจุลงอยูํในเทศบัญญัติของเทศบาลในการตั้งทีมม๎าเร็วเพิ่มขึ้นเพราะทีมนี้สามารถแก๎ไขปัญหาได๎มาก  
และขอเสนอข๎อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการพํนหมอกควันหรือพํนสารละอองขนาดใหญํมีปัญหาในการ
ทําลายต๎นตอของยุง เห็นควรให๎ใช๎สเปรย์ในการพํน และกลํุมเส่ียงท่ีนําเป็นหํวงที่สุดคือกลํุมนักเรียน 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ทางเทศบาลทราบขําวการระบาดของโรคไข๎เลือดออก  ประมาณเดือน
ประธาน มกราคม 2556 ได๎มีการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข๎เลือดออก มีการเรียก
แกนนํา ประธานชุมชนเข๎ามาประชุมเป็นประจําทุกเดือนและให๎เจ๎าหน๎าที่ลงสํารวจประชาสัมพันธ์ตาม
บ๎านเรือนมีการแจกทรายเทมีฟอส พํนสารละออง แตํท๎ายท่ีสุดก็ยังพบผู๎ป่วยไข๎เลือดออกในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหมํเป็นจํานวนมากเพราะชาวบ๎านไมํมีความตระหนักในการดูแลและป้องกันไข๎เลือดออกของตัวเองและ
ครอบครัว   ปีหน๎าจะมีมาตรการหากพบลูกน้ํายุงลายในบ๎านจะมีการปรับ จับ เพื่อต๎องการให๎ชาวบ๎าน
กระตือรือร๎นในการป้องกันตนเอง 
นายสุเวช   สุภาษิต ขอเสนอให๎ตั้งทีมม๎าเร็วชุมชนละ 5 คน ยกตัวอยํางในปัจจุบันแขวง ผู้แทน
ชุมชนแขวงกาวิละ  กาวิละมี 28 ชุมชน แตํมีเจ๎าหน๎าที่ม๎าเร็วแคํ 5 คน  ทําให๎ดูแลไมํท่ัวถึง และ
เรื่องโครงการสายตา เด็กเล็กก็มีปัญหาด๎านสายตา ท้ังส้ัน เอียง ยาว เห็นควรเสนอวําให๎เพิ่มการตรวจวัดสายตา
ในเด็กด๎วย 
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นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม    
ประธาน      
นายดนัย  สารพฤกษ์             เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 2 เสียง 
กรรมการและเลขานุการ   
 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม โครงการสุขภาพดี ชีวิตมีความสุขด้วยการออกกําลังกาย  
ประธาน   งบประมาณ 16,350 บาท  
นายดนัย  สารพฤกษ์             เป็นโครงการของชุมชนป่าแพํง – วังสิงห์คํา เชิญทางชุมชน 
กรรมการและเลขานุการ   นําเสนอโครงการ 
นางจันทร์สมุทร  ปะสุนะ เป็นการออกกําลังกายโดยการเต๎นลีลาศ ได๎ทั้งการออกกําลังกายและมี
ตัวแทนชุมชนป่าแพ่ง – วังสิงห์คํา ความสุขในการฟังเพลงทําให๎สุขภาพจิตดีและทําให๎รํางกายแข็งแรง 
สามารถออกกําลังกายได๎ทั้งผ๎ูชายและผู๎หญิง มีการอบรมให๎ความรู๎กํอนเต๎นลีลาศและวัดผลสุขภาพกํอนหลังจาก
การออกกําลังกายแล๎วจะมีการวัดผลสุขภาพของประชาชนผู๎เข๎ารํวมโครงการ ใช๎ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ขอ
งบประมาณ 16,350 บาท 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม    
ประธาน      
นายดนัย  สารพฤกษ์             เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง 
กรรมการและเลขานุการ   
 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมใจป้องกันควบคุม  
ประธาน  ไข้เลือดออก  งบประมาณ 9๙,320 บาท 
นายดนัย  สารพฤกษ์             โครงการนี้มีอยูํ 2 กิจกรรม 1.อบรมให๎ความรู๎การจัดทําสเปรย์             
กรรมการและเลขานุการ   ตระไคร๎หอม ๒.ฝึกทําสเปรย์ตระไคร๎หอม และมีการเยี่ยมผ๎ูป่วย
ไข๎เลือดออก เชิญเจ๎าของโครงการนําเสนอ 
นางรัษฎาภรณ์  บริจินดา ทางอสม.ได๎ตระหนักถึงปัญหาโรคไข๎เลือดออกที่กําลังระบาดอยูํ จึงเล็ง
ประธานชุมชนเชียงมั่น เห็นวําควรจะมีวิธีการป้องกันโดยใช๎สเปรย์ตระไคร๎หอมฉีดไลํยุง มีการจัด
อบรมจํานวน 2 รุํน แบํงเป็นรุํนละ 2 แขวง หลังจากที่ได๎อบรมและฝึกปฏิบัติทําตระไคร๎หอมเรียบร๎อยแล๎ว 
ทีมงานอสม.จะนําตระไคร๎หอมลงไปแจกจํายในโรงเรียนและพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ  
 
 
 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม    
ประธาน      
นายดนัย  สารพฤกษ์             เห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง 
กรรมการและเลขานุการ    
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นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม โครงการรําไทจ๋ีชี่กง สร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนช่างฆ้อง 
ประธาน  งบประมาณ  ๑๘,๕00 บาท 
นายศตวรรษ  เสาเรือน             ได๎เล็งเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายเพื่อเป็นการสร๎างเสริม
ประธานชุมชนช่างฆ้อง   สุขภาพรํางกายให๎แข็งแรง จึงได๎เสนอโครงการรําไท๎จี๋ซ่ีกง เป็นการรํามวย
จีนเหมาะสมกับบุคคลทุกเพศวัย เป้าหมายหลักได๎แกํ กลํุมผ๎ูสูงอายุ กลํุมสตรีและประชาชนในชุมชนชํางฆ๎อง 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 เดือน    
นายดนัย  สารพฤกษ์              คณะกรรมการทํานใดมีข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไมํ  ผมขอเสนอแนะ
กรรมการและเลขานุการ  เรื่องสถานที่ในการออกกําลังกายเป็นที่จอดรถศูนย์ Ais มีคําบริการเชํา
สถานที่เดือนละ 4,500 บาท เราสามารถขอความอนุเคราะห์จากเจ๎าของสถานที่ได๎หรือไมํ 
นายศตวรรษ  เสาเรือน             เนื่องจากชุมชนชํางฆ๎องเป็นชุมชนที่อาศัยอยูํในเขตเมืองสาธารณ 
ประธานชุมชนช่างฆ้อง   ประโยชน์ที่ใช๎ได๎คงมีแคํวัดแตํตอนนี้ทางวัดได๎มีการปรับปรุงซํอมแซมจึง
ไมํสะดวก และได๎ไปสอบถามสถานที่อ่ืนๆแล๎ว ไมํมีสถานที่ใดที่วํางท่ีจะสามารถจัดกิจกรรมรํามวยจีนได๎เลย 
นายดนัย  สารพฤกษ์              ขอเสนอปรับลดงบประมาณโครงการคําเชําและบํารุงสถานที่ เป็นเงิน
กรรมการและเลขานุการ  4,500 บาท ลดลงเหลือ 3,000 บาท คํานวณจากการจัดกิจกรรม 20 วันๆละ 
150 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท โดยให๎ถัวเฉล่ียงบประมาณกับคําเชําเครื่องเสียง 3,000 บาท งบประมาณที่ปรับลด
เหลือ 17,000 บาท คณะกรรมการทํานใดเสนอข๎อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไมํ หากไมํขอทํานประธานขอมติที่ประชุม 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอมติที่ประชุม    
ประธาน      
นายดนัย  สารพฤกษ์              เห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง 
กรรมการและเลขานุการ   
  
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   โครงการขยับกายส่งเสริมสุขภาพ (ชุมชนการเคหะเชียงใหม่) ประธาน
  งบประมาณ  19,100 บาท 
นายดนัย  สารพฤกษ์               เรียนเชิญชุมชนนําเสนอโครงการ 
กรรมการและเลขานุการ   
นางอําพรรณ์  อภัย  โครงการนี้เป็นการออกกําลังกายโดยการรําวงย๎อนยุคและรําไท๎จี๋ซ่ีกง  
 
 
 
ตัวแทนชุมชนการเคหะหนองหอย     ซ่ึงการออกกําลังกายโดยการรําวงย๎อนยุคนี้เป็นที่นําสนใจในกลํุม เด็กเยาวชน 
และผู๎สูงอายุ จํานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ จํานวน 30 คน สัปดาห์ละ 3 ครั้ง เพื่อให๎รํางกายแข็งแรงป้องกันโรค
เรื้อรัง       
นายดนัย  สารพฤกษ์              เนื่องจากชุมชนเขียนโครงการจะดําเนินกิจกรรมตั้งแตํเดือน 
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กรรมการและเลขานุการ    มิถุนายน 2556 ถึงเดือนกันยายน 2556 แตํเนื่องจากระยะเวลาลดลงขอ
ปรับให๎ดําเนินกิจกรรมลดลงเหลือจํานวน 20 ครั้ง  และให๎ทีมพี่เล้ียงปรับงบประมาณให๎ลดลงตามจํานวน
กิจกรรม 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอมติที่ประชุม    
ประธาน      
นายดนัย  สารพฤกษ์              เห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 2 เสียง 
กรรมการและเลขานุการ   
 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   โครงการเพาะเห็ดและทําปุ๋ยอินทรีย์ ชุมชนกู่คํา แขวงกาวิละประธาน
  งบประมาณ 56,800 บาท   
นายดนัย  สารพฤกษ์               เรียนคณะกรรมการโครงการนี้คณะทํางานได๎ตรวจสอบโครงการแล๎ว 
กรรมการและเลขานุการ     ปรากฏวําผิดวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เนื่องจากโครงการนี้เป็นเรื่องของ
การเพาะเห็ด ปลูกพืช ทําปุ๋ยอินทรีย์ ซ่ึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับทําการเกษตร  ซ่ึงไมํเกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพและ
การป้องกันโรค ได๎แจ๎งให๎ทีมพี่เล้ียงทราบและนําไปแก๎ไขเพื่อเสนอเข๎ามาใหมํอีกครั้งหนึ่งโครงการนี้จึงไมํ
นําเข๎าพิจารณา เพียงแตํแจ๎งข๎อมูลทางคณะกรรมการโดยครําวๆ เป็นการเพาะเห็ด ปลูกผักสวนครัวทําปุ๋ยอินทรีย์ 
จัดซ้ือ เมล็ดพันธ์ุพืช ไม๎ยูคา กระถางต๎นไม๎ แฝกมุงหลังคา ทํอPVC  
นางสุรีรัตน์  ตรีมรรคา    โครงการนี้ถ๎ามองอีกมุมอาจจะไมํได๎เป็นการเกษตรอยํางเดียว  
ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ   โครงการนี้นําสนใจเรื่องของอาหารปลอดภัย ลดการทานอาหารหวาน เค็ม 
เพียงแตํขาดทําแผนยุทธศาสตร์ในด๎านการสํงเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เห็นควรให๎ในปีงบประมาณ 2557 
ได๎มีการจัดทําแผนงานยุทธศาสตร์ด๎านนี้โดยให๎มีการประเมินผลย๎อนหลังในการของบประมาณ 2 ปี ย๎อนหลัง 
เพื่อให๎ชุมชนได๎มีความสนใจการดูแลสุขภาพและการทานอาหารอยํางปลอดภัยด๎วย 
นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ อยากให๎หารือในที่ประชุมวํา โครงการที่นําเข๎าเสนอมาใครสามารถเป็น
รองปลัดเทศบาล ผู๎ตัดสินวําโครงการนี้เหมาะสมหรือไมํเหมาะสม โครงการที่              ไมํ
เหมาะสมควรจะนําเสนอเข๎ามาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให๎ชํวยพิจารณาตัดสินหรือไมํ หรือผํานเฉพาะ
คณะทํางาน ขอให๎ที่ประชุมมีมติและแนวทางแนํชัดในการดําเนินงานในปีงบประมาณตํอไป หากยังไมํสามารถ
พิจารณาได๎ฝากคณะกรรมการและนําเข๎าในวาระการประชุมครั้งตํอไป 
 
 
 
นายดนัย  สารพฤกษ์             หัวข๎อที่รองปลัดและคุณสุรีรัตน์ได๎นําเสนอ เป็นเรื่องท่ีดีมากและกรรมการ
และเลขานุการ เกี่ยวเนื่องกันในวาระที่ 4.3 ในหัวข๎อจัดอบรมแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 
โดยอบรมคณะทีมงาน คณะกรรมการและแกนนําชุมชน จํานวน 95 ชุมชน เพื่อตรวจสอบปัญหาในพื้นที่แล๎ว
นํามาเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ และที่ทํานรองปลัดได๎เสนอเรื่องบทบาทของคณะทํางานมี
หน๎าที่ยังไง ในระเบียบของสปสช.ได๎ให๎อํานาจคณะกรรมการบริหารแตํงตั้งอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อ
ทํากิจกรรมอยํางใดอยํางหนึ่งได๎ อยูํในอํานาจซ่ึงจะมอบให๎สามารถตัดสินพิจารณาโครงการหรือไมํตัดสิน



11 

 

พิจารณาโครงการหรือนําเข๎าประชุมคณะกรรมการพิจารณาท้ังหมด โดยทางสาธารณสุขอําเภอได๎เรียนเชิญไป
ประชุมเพื่อพัฒนา ซ่ึงมีคณะทํางานหลายทํานที่ได๎ไปและมีอีกหลายทํานที่ไมํได๎ไป อาจทําให๎มีความเข๎าใจไมํ
ตรงกันได๎ ซ่ึงการประชุมเพื่อพัฒนาครั้งนี้เน๎นให๎คณะทํางานสามารถพิจารณาได๎ แตํแนวทางในการดําเนินงาน
ตํอไปให๎บทบาทคณะทํางานเพียงแคํให๎ชํวยพิจารณาดูโครงการที่เข๎าหลักเกณฑ์ หรือไมํเข๎าหลักเกณฑ์ และ
นําเสนอโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯได๎พิจารณาความเหมาะสมตํอไป   ขอหารือวาระที่ 
4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร๎างยุทธศาสตร์ เป็นการประชุมคณะทํางาน คณะกรรมการบริหารและประชุมผู๎นํา
ชุมชน ประธานชุมชน ประธานอสม. ประธานผู๎สูงอายุ เพื่อหาแนวทางในการดําเนินงานในปีถัดไป ขอกําหนด
ชํวงเวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ๎ายังไมํสามารถกําหนดได๎ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 จะขอมีการนําเข๎า
เป็นวาระเพื่อให๎ชํวยกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ขออนุมัติจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานและธุรการกองทุนฯ ประธาน
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 
2557)จํานวน ๑ อัตรา เงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท ค่าครองชีพ ๖,๖๖๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอมติที่ประชุม    
ประธาน      
นายดนัย  สารพฤกษ์              เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 2 เสียง 
กรรมการและเลขานุการ   
 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   เพิ่มแผนประเภทที่ 4 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 
ประธาน   
นายดนัย  สารพฤกษ์             รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้กําหนดการโครงการ 
กรรมการและเลขานุการ   1. โครงการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดําเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่  โครงการนี้ขอนําเข๎าประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนในวันที่ 20 
สิงหาคม 2556  2. โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช๎ในการปฏิบัติงานของกองทุนฯ  ดังตํอไปนี้ -
ติดตั้งกระจกอลูมิเนียมขนาด 2*3 เมตร พร๎อมประตูบานเล่ือนจํานวน 1 ชํอง เป็นเงิน 20,000 บาท  -ฉากกั้นห๎อง 
(Partition) ขนาด2*3 เมตร เป็นเงิน 20,000 บาท 
-เก๎าอ้ีแบบห๎ุมด๎วยหน๎ามีล๎อเล่ือนและที่พักแขนพนักพิงสูงสําหรับเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,800 บาท -ตู๎เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเล่ือนกระจกขนาด 4 ฟุต  เป็นเงิน  4,500 บาท -
เครื่องคิดเลขไฟฟ้า ยี่ห๎อ Canon จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,000 บาท -แอมป์พร๎อมตู๎ลําโพง ยี่ห๎อ CLE 1 คูํ 
ลําโพงขนาด 14 นิ้ว เป็นเงิน 7,000 บาท และคอมพิวเตอร์เพ่ือใช๎ในการบันทึกข๎อมูล 19,000 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 77,300 บาท 
 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอมติที่ประชุม    
ประธาน      
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นายดนัย  สารพฤกษ์              เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 2 เสียง 
กรรมการและเลขานุการ   
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองอื่น  ๆ
                                            ไม่มี 
 
 
ปิดประชุมเวลา ๑2.๓๐ น. 

 
 

 (ลงช่ือ)..........................................................ผู๎บันทึกรายงานการประชุม 
          (นายดนัย  สารพฤกษ์)  
                                         ผ๎ูอํานวยการสํวนสํงเสริมสาธารณสุข   
                                      เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

 
 
 

 
 (ลงช่ือ)...........................................................ผู๎ตรวจสอบการประชุม   
              (นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม) 

                                                   รองนายกเทศมนตรี    
                                   รองประธานกรรมการบริหารกองทุนฯคนท่ี 1 

 
 
 
 


